



## ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด เรื่อง ชี้แจงกรณีการลงทุนใน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ด้วยมีข่าวของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) – THAI เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ ซึ่งอาจทำให้สมาชิกของสหกรณ์อาจมีข้อสงสัยว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด มีการลงทุนใน THAI และจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของสหกรณ์หรือไม่ นั้น

สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด ขอเรียนชี้แจงข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการลงทุนใน THAI ดังนี้

1. สหกรณ์ฯ ได้มีการลงทุนในหุ้นกู้ THAI ในตลาดแรกตั้งแต่ปี 2558 และยุติการลงทุนตั้งแต่ พฤษภาคม 2562 มีเงินลงทุนในหุ้นกู้ จำนวน 73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.92 ของทุนการดำเนินงานทั้งหมด ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งถือได้ว่าเงินลงทุนในหุ้นกู้ THAI เป็นสัดส่วนการลงทุนที่น้อย เมื่อเทียบกับทุนการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ที่มีอยู่ 3,790 ล้านบาท และทุนสำรองของสหกรณ์ฯ ที่มีอยู่ 116.63 ล้านบาท ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ได้รับผลตอบแทนจากหุ้นกู้ THAI แล้วประมาณ 5.19 ล้านบาท และไม่มีการลงทุนในหุ้นสามัญของ THAI แต่อย่างใด

2. คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด ได้พิจารณากรอบและทิศทางการลงทุน โดยมีนโยบายในการสร้างความสมดุลระหว่างผลตอบแทนที่ได้รับกับความเสี่ยงจากการลงทุนในภาพรวมและมีการกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ประเภทต่างๆ โดยการลงทุนในหุ้นกู้ จะต้องเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ พ.ศ. 2558 ซึ่งกำหนดว่าหุ้นกู้ที่จะลงทุนได้นั้น จะต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agencies) ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยหุ้นกู้ THAI ที่ได้ลงทุนไว้มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ระดับ A ซึ่งสูงกว่าหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดไว้

3. กรณี THAI ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยทำให้ต้องยกเลิกเส้นทางการบินตามนโยบายของรัฐบาล จนเกิดปัญหาสภาพคล่อง แต่อย่างไรก็ตาม THAI เป็นรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีกระทรวงการคลังถือหุ้นร้อยละ 51 กองทุนรวมวายุภักซ์ถือหุ้นร้อยละ 15 ธนาคารออมสินถือหุ้นร้อยละ 2 โดยรัฐบาลให้การสนับสนุนทางการเงินที่เพียงพอแก่ THAI อย่างต่อเนื่องไม่มีปัญหาเรื่องการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โดยปัจจุบัน สหกรณ์ฯ ยังรอดูความชัดเจน ซึ่งจากข่าวล่าสุด THAI อาจต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ เพื่อปรับปรุงกิจการให้มีความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด ขอเรียนท่านสมาชิกว่า สหกรณ์ฯ มีความมั่นคงและมีสภาพคล่องเพียงพอในการบริหารงาน และการดำเนินการต่างๆ ขอให้ท่านสมาชิกไว้วางใจการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด จะติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนโดยเฉพาะกรณี THAI อย่างใกล้ชิด และจะแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบอย่างต่อเนื่อง

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด